



จดหมายเหตุ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2562

## ข่าวกิจกรรม



วันที่ 7 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้มีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561/วางแผนการดำเนินงาน ปี 2562 จากหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และได้ชี้แจงนโยบายของ กรมการข้าว ปี 2562 โดยมี นายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานในการ ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 84 คน



วันที่ 17 มกราคม 2562 นายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ณ กลุ่มเกษตรกรอำเภอควนขนุน และอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

# คลินิกเกษตรเคลื่อนที่



วันที่ 24 มกราคม 2562 นายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้ให้บริการในคลินิกข้าวได้ให้คำปรึกษาด้านการป้องกันกำจัด โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง การกำจัดหนูและแจกเอกสารทางวิชาการ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายพงษ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานในการเปิดงาน มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน

## ข่าวกิจกรรม



วันที่ 23-25 มกราคม 2562 นายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ในนามประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ พร้อมด้วย นายเอกราช แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ในนามหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะนักวิจัยในโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากนักวิชาการในกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้เอง และจากกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคอื่นๆ เข้าร่วมการติดตามงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยการติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำแนะนำทั้งจากหัวหน้าแผนงานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กรมการข้าว และข้าราชการบำนาญที่มีประสบการณ์ในงานปรับปรุงพันธุ์ข้าว สำหรับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 191 ม.15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7484-0111

<http://ptl-rrc.ricethailand.go.th>

E-mail : [ptl\\_rrc@rice.mail.go.th](mailto:ptl_rrc@rice.mail.go.th)